

BÁO CÁO

Đánh giá, rút kinh nghiệm kỳ họp thứ 6 HĐND huyện khóa V, nhiệm kỳ 2021 - 2026

Thực hiện Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều Luật tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2019 và các quy định liên quan. Ngày 21 tháng 7 năm 2023, Hội đồng nhân dân huyện Đắk Song đã tổ chức kỳ họp thứ 6 khóa V, nhiệm kỳ 2021 - 2026 để xem xét, quyết định các nội dung thuộc thẩm quyền. Theo đó, tại kỳ họp HĐND huyện đã tập trung thảo luận, xem xét, đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển KT-XH, dự toán ngân sách, kế hoạch vốn đầu tư phát triển 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ, giải pháp 6 tháng cuối năm 2023; thông qua các báo cáo của Thường trực HĐND, các Ban của HĐND, UBND huyện, TAND, VKSND, Chi cục Thi hành án dân sự huyện về kết quả công tác hoạt động 6 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2023.

Trên cơ sở kết quả kỳ họp, ý kiến của các đại biểu HĐND huyện, các cơ quan, tổ chức có liên quan; Thường trực HĐND huyện đánh giá rút kinh nghiệm công tác chuẩn bị, tổ chức kỳ họp thứ 6 như sau:

I. Kết quả đạt được

1. Công tác chuẩn bị nội dung kỳ họp

Để đảm bảo công tác chuẩn bị cho kỳ họp thứ 6 HĐND huyện khóa V; ngày 05/6/2023, Thường trực HĐND huyện đã chủ động tổ chức hội nghị liên tịch để thống nhất nội dung, chương trình và thời gian tổ chức kỳ họp, tạo điều kiện cho các cơ quan được phân công xây dựng báo cáo, tờ trình, dự thảo Nghị quyết có nhiều thời gian chuẩn bị nội dung trình kỳ họp; sau phiên họp, Thường trực HĐND huyện đã ban hành Thông báo số 08/TB-HĐND, ngày 07/6/2023 gửi các cơ quan, đơn vị có liên quan biết, phối hợp thực hiện. Tiếp đó, ngày 14/7/2023, Thường trực HĐND huyện tổ chức phiên họp thứ 17 nhằm rà soát lại một số nội dung, thời gian tổ chức kỳ họp thứ 6 (thống nhất ấn định thời gian tổ chức kỳ họp diễn ra ngày 21/7/2023). Trong quá trình chuẩn bị kỳ họp, Thường trực HĐND huyện đã phối hợp chặt chẽ với UBND huyện để kịp thời xem xét điều chỉnh nội dung, chương trình kỳ họp đảm bảo phù hợp.

Theo dự kiến ban đầu, kỳ họp sẽ xem xét 14 báo cáo, 07 tờ trình và 07 dự thảo nghị quyết do Thường trực HĐND huyện, UBND huyện, các cơ quan có liên quan trình.

Căn cứ Thông báo số 08/TB-HĐND, ngày 07/6/2023 của Thường trực HĐND huyện, UBND huyện đã chỉ đạo các phòng chuyên môn, đơn vị có liên quan tập trung hoàn thiện các báo cáo, tờ trình, dự thảo nghị quyết trình kỳ họp



đảm bảo chất lượng, đúng tiến độ theo nội dung Thông báo. Nhìn chung, công tác chuẩn bị kỳ họp được Thường trực HĐND huyện, UBND huyện, UB MTTQ VN huyện, các Ban của HĐND huyện và các cơ quan, đơn vị có liên quan chuẩn bị chu đáo, trách nhiệm; thể hiện sự phối hợp chặt chẽ, thống nhất cao trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo; công tác gửi hồ sơ, tài liệu được các cơ quan chuyên môn thực hiện cơ bản kịp thời, đảm bảo.

2. Công tác thẩm tra

Với tinh thần trách nhiệm, dân chủ, đổi mới và nâng cao hơn nữa chất lượng thẩm tra; ngay sau kỳ họp thứ 5, Thường trực HĐND huyện đã chỉ đạo các Ban của HĐND huyện chủ động phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chuyên môn của UBND huyện; đặc biệt lãnh đạo Thường trực HĐND huyện thường xuyên làm việc với lãnh đạo các Ban HĐND huyện, UBND huyện và tổ chức 02 cuộc họp để thống nhất nội dung, nghe báo cáo kết quả thẩm tra và cho ý kiến về những nội dung, yêu cầu phải đạt được trong các báo cáo, dự thảo nghị quyết trước khi trình kỳ họp. Tất cả các báo cáo, dự thảo nghị quyết được Thường trực HĐND, các Ban HĐND huyện thẩm tra, xem xét, thảo luận kỹ lưỡng, đảm bảo chất lượng trước khi trình HĐND huyện quyết nghị.

Công tác thẩm tra của các Ban HĐND huyện được tiến hành nghiêm túc, đúng quy trình, khách quan và phản ánh đúng tình hình thực tế của huyện; nội dung thẩm tra cung cấp nhiều thông tin quan trọng, xác đáng, làm rõ căn cứ pháp lý và sự phù hợp với điều kiện thực tế giúp đại biểu xem xét, thảo luận và quyết nghị tại kỳ họp. Trong quá trình thẩm tra, các Ban HĐND huyện đã có nhiều ý kiến phản biện, được cơ quan chuyên môn UBND huyện tiếp thu, bổ sung trình Thường trực HĐND huyện trước khi thông qua tại kỳ họp.

3. Công tác tổ chức, điều hành kỳ họp; chất vấn và trả lời chất vấn

a) Công tác tổ chức, điều hành kỳ họp

Chương trình kỳ họp được bố trí, sắp xếp khoa học, phù hợp với điều kiện, tình hình thực tế. Kỳ họp tập trung trình bày các báo cáo trọng tâm và các tờ trình, dự thảo nghị quyết, dành thời gian hợp lý cho phiên thảo luận, chất vấn, trao đổi và quyết định thông qua các nghị quyết; các báo cáo còn lại được gửi đến đại biểu tự nghiên cứu, thảo luận và cho ý kiến phiên chất vấn tại Hội trường kỳ họp.

Trong quá trình tổ chức kỳ họp được Thường trực HĐND huyện lãnh đạo, chỉ đạo sát sao, đảm bảo thực hiện nghiêm túc các quy định; bố trí đầy đủ đội ngũ phục vụ, nên kỳ họp diễn ra an toàn tuyệt đối.

Chủ tọa kỳ họp điều hành kỳ họp dân chủ, linh hoạt, khoa học, tạo được không khí sôi nổi, phát huy được tinh thần trách nhiệm của đại biểu; điều hành kỳ họp đúng thời gian, chương trình đề ra và được các đại biểu đánh giá cao, đặc biệt là điều hành phiên chất vấn và trả lời chất vấn.

b) Chất vấn và trả lời chất vấn

Tại phiên thảo luận tập trung tại hội trường, Chủ tọa kỳ họp đã định hướng



và gợi ý để các đại biểu HĐND huyện tập trung thảo luận về những vấn đề trọng tâm, hạn chế các ý kiến trùng lặp; chủ yếu tập trung vào các nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm 2023 và những vấn đề tồn tại, hạn chế. Các đại biểu HĐND huyện đã thực hiện chất vấn, phát biểu ý kiến và thảo luận về công tác duy tu, sửa chữa và nâng cấp một số tuyến đường: tại xã Thuận Hạnh; xã Đắc N'Drung; xã Đắc Hoà; đường liên xã thị trấn Đức An - Nam Bình; công tác quản lý đất đai, cấp giấy Quyền sử dụng đất; việc quản lý tài sản công; phát triển nông nghiệp; công tác cải cách hành chính, công tác quản lý và bảo vệ rừng.

Qua thảo luận, chất vấn, đại biểu đã đóng góp nhiều ý kiến phản ánh đúng tình hình thực tế và được đại diện lãnh đạo các phòng, ban, ngành tiếp thu, giải trình và đề ra giải pháp khắc phục trong thời gian tới.

4. Công tác thông tin, tuyên truyền và phục vụ kỳ họp

Công tác thông tin, tuyên truyền về kỳ họp được thực hiện kịp thời, chính xác, phản ánh đầy đủ nội dung, tạo được những điểm nhấn cần thiết đối với những vấn đề dư luận, cử tri và Nhân dân đặc biệt quan tâm, góp phần bảo đảm việc thực hiện nhiệm vụ của đại biểu cũng như sự công khai, minh bạch trong hoạt động của HĐND huyện. Kỳ họp được Trung tâm Văn hóa - Thể thao và Truyền thông huyện phát thanh trực tiếp đã đưa hoạt động của HĐND huyện đến với mọi người dân, tạo điều kiện để cử tri và Nhân dân theo dõi, giám sát.

Công tác phục vụ kỳ họp được chuẩn bị chu đáo, nghiêm túc; việc cung cấp tài liệu được thực hiện đầy đủ, tài liệu được gửi đến đại biểu và đăng tải trên Trang thông tin điện tử của huyện, thuận tiện cho đại biểu thực hiện việc tiếp cận, nghiên cứu.

Các điều kiện về cơ sở vật chất, kỹ thuật, hậu cần, an ninh, an toàn được chuẩn bị kỹ lưỡng, kịp thời, đáp ứng yêu cầu đặt ra.

Nhìn chung, kỳ họp thứ 6 HĐND huyện khóa V, nhiệm kỳ 2021 - 2026 diễn ra thành công tốt đẹp, phát huy dân chủ, đảm bảo chất lượng, có đổi mới; đúng trình tự, thủ tục theo quy định; đáp ứng yêu cầu đề ra, được cán bộ, công chức, cử tri và Nhân dân trên địa bàn huyện quan tâm, đánh giá cao.

II. Một số tồn tại, hạn chế cần nghiêm túc rút kinh nghiệm

Bên cạnh những kết quả đạt được, trong quá trình chuẩn bị và tổ chức kỳ họp còn một số tồn tại, hạn chế cần nghiêm túc rút kinh nghiệm, cụ thể:

1. Công tác chuẩn bị các báo cáo, tờ trình, dự thảo nghị quyết được Thường trực HĐND huyện thống nhất thông qua, cho ý kiến từ rất sớm nhưng chưa được các cơ quan có liên quan gửi về Thường trực HĐND huyện, các Ban HĐND huyện đúng thời gian quy định, làm ảnh hưởng đến công tác nghiên cứu, họp thẩm tra của các Ban HĐND huyện. Nguyên nhân: cơ quan chuyên môn của UBND huyện chưa thật sự chủ động, linh hoạt tham mưu xây dựng các tờ trình, dự thảo nghị quyết đã đăng ký trình kỳ họp; ngoài ra do khối lượng công việc nhiều, nên đã ảnh hưởng phần nào đến tiến độ chuẩn bị các nội dung trình kỳ họp.



2. Chất lượng một số báo cáo chưa cao; chưa đi sâu phân tích, đánh giá ưu điểm, những tồn tại, hạn chế và nguyên nhân trong thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm 2023.

3. Chất lượng, số lượng đại biểu tham gia chất vấn, phát biểu ý kiến và thảo luận tại phiên chất vấn còn ít, chưa chủ động, còn để chủ tọa kỳ họp gợi ý, chỉ định mới có ý kiến tham gia; chất lượng trả lời chất vấn chưa thật sự cụ thể, rõ ràng, đề ra giải pháp hữu hiệu để giải quyết vấn đề nên đại biểu phải tranh luận, trao đổi lại, chưa đáp ứng hết mong đợi của cử tri và Nhân dân; có 03 đại biểu vắng mặt tại kỳ họp, chiếm 9,3% tổng số đại biểu.

Trên đây là Báo cáo đánh giá, rút kinh nghiệm kỳ họp thứ 6 HĐND huyện khóa V, nhiệm kỳ 2021 - 2026. Thường trực HĐND huyện đề nghị các cơ quan, đơn vị liên quan nghiêm túc rút kinh nghiệm, để công tác tổ chức các kỳ họp trong thời gian tới của HĐND huyện được đảm bảo, tốt hơn./.

Nơi nhận:

- TT HĐND tỉnh, UBND tỉnh;
- Tổ đại biểu HĐND tỉnh ứng cử tại huyện;
- TT Huyện ủy;
- TT HĐND huyện;
- UBMTTQ VN huyện;
- Các vị đại biểu HĐND huyện;
- Các phòng ban, ngành, đoàn thể của huyện;
- TT HĐND, UBND các xã, thị trấn;
- Trang thông tin điện tử huyện;
- Lưu: VT, VP(V).

**TM. THƯỜNG TRỰC HĐND
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**



Thị Trãi

ONG T.Đ.Đ.